



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเภสัชกร, นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ

ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร, นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ โดยจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง
ไม่สวมกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ไม่สวมเสื้อยัดและกางเกงยีนส์เข้าสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้เข้าสอบ...

๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๕ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น

๔.๖ เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

๔.๗ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการ ประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

๔.๘ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้

๔.๙ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น

๔.๑๐ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.cto.moph.go.th และปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวัน เวลาและสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มา ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางขจีพร ธีราทร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 วิชาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 พนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งเภสัชกร, นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่งเภสัชกร

- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร -

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายกฤษณ ในทอง	
๐๐๒	นางสาวศิริกัลยา บุญจิว	

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายอำนวยการศักดิ์ หมิ่นแผงวาริ	
๐๐๒	นางสาวทิพย์สุดา เนินริมหนอง	
๐๐๓	นางสาวแก้วตา ปะกินัง	
๐๐๔	นางสาววนิดา นิเวศน์มรินทร์	
๐๐๕	นางสาวณัฐฐา บุญส่ง	
๐๐๖	นางสาวชลลดา หอมละออ	
๐๐๗	นางสาวอัจฉรา กลิ่นชูเดช	
๐๐๘	นางสาวบุญยานุช ใบชา	
๐๐๙	นางสาวโชติกา ศรีสุมาตย์	
๐๑๐	นายเอกสิทธิ์ สรรพสัจย์	
๐๑๑	นางสาวปิยดา ประชุมมาตร	
๐๑๒	นายอานัฐชัย นพกุลวงศ์	
๐๑๓	นางสาวปภัสรร์รญา นพสาย	
๐๑๔	นางสาวสิริวรรณ แสงชุติ	
๐๑๕	นางสาวปัทมา บุญล้อม	
๐๑๖	นางสาวอารมย์รัตน์ ธีญญะชาติ	
๐๑๗	นางสาวเบญจวรรณ พรหมมา	
๐๑๘	นายณัฐปวิณ น้อยสำราญ	
๐๑๙	นางสาวสาธิตา คุณาเกื้อ	
๐๒๐	นายวัชรพล พูนมี	
๐๒๑	นางสาวเกศินี ภูมรินทร์	
๐๒๒	นางสาวสุทธิมา มีสำแดง	

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ต่อ)

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๒๓	นางสาวกรรณทิมา ปัญญาวรพงศ์	
๐๒๔	นางสาวพิชยา ธรรมวิริยะ	
๐๒๕	นางสาวธัญมัย ลำไย	
๐๒๖	นางสาวพรทิวา สุธาโร	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
<p>การประเมินครั้งที่ ๑</p> <p>ความรู้ความสามารถทั่วไป ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย จำนวน ๕๐ คะแนน มีขอบเขตในการทดสอบ ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณิตศาสตร์และเลขอนุกรม - ความเข้าใจภาษา การอ่านและทำความเข้าใจบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ - การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงข้อความ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <p>ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย จำนวน ๕๐ คะแนน มีขอบเขตในการทดสอบ ดังนี้</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ <p>ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	<p>วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.</p> <p>ห้องสอบ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</p>	<p>- ผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความรู้ความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายนี้</p>

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;"><u>การประเมินครั้งที่ ๒</u></p> <p>ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง - ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบสัมภาษณ์ มีขอบเขตในการทดสอบ ดังนี้ บุคลิกภาพ เชาว์ ไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อความหมาย และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง</p>	<p>วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</p>	<p>- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ภายใน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.cto.moph.go.th และป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี</p>